



ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

*****โทร. (074) 311760 หรือ www.songkhla.tmd.go.th*****

ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ตลอดสัปดาห์ โดยในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมดังกล่าว ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ ส่วนภาคอื่นๆ มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ สำหรับฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนบางพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์ ส่วนภาคใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตลอดสัปดาห์ ทำให้มีฝนส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีฝนร้อยละ 65-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นมีฝนร้อยละ 10-40 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีฝนร้อยละ 10-40 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 18 ก.พ. มีฝนร้อยละ 90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภาคใต้มีรายงานฝนตกหนักมากที่สุดบริเวณจังหวัดชุมพร ส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนักได้แก่ พัทลุง และระนอง โดยปริมาณฝนสูงสุด วัดได้ 163.8 มิลลิเมตร ที่ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 18.1 °ซ ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 63

คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 24 ก.พ.-1 มี.ค. 63 ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-4 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า แต่ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ในช่วงวันที่ 27 ก.พ.-1 มี.ค.63 บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนเป็นบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 25 ก.พ.-1 มี.ค.63 มีฝนลดน้อยลง และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง โดยอ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-4 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง นอกจากควรเพิ่มความระมัดระวังขณะสัญจรผ่านในบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย

ผลกระทบต่อเกษตรกร

- จากสภาวะที่มีฝนตกและหยุดสลับกัน เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชสวนและพืชผักไว้ด้วย สำหรับชาวสวนทุเรียน ควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคใบติดหรือโรคใบไหม้ โรคราสีชมพู เป็นต้น **อนึ่ง** บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมา ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง